



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และประกาศ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของสิ่งที่ส่งมาด้วยของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ถ้าผู้ใดสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คือ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. และสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง

๒. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นปฏิบัติการ	๑๐๐๐๐๑ - ๑๑๕๐๖๐ ยกเว้น ๑๐๕๙๒๖ และ ๑๑๑๖๓๓ (เป็นผู้สมัครสอบที่มี ความพิการทางการมองเห็น)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
		๑๐๕๙๒๖ , ๑๑๑๖๓๓ (เป็นผู้สมัครสอบที่มี ความพิการทางการมองเห็น) และ ๑๑๕๐๖๑ - ๑๑๘๖๑๕	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	นิติกรปฏิบัติการ	๒๐๐๐๐๑ - ๒๐๓๘๐๕	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	นักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ	๓๐๐๐๐๑ - ๓๐๕๒๙๖	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สำหรับสรุปผังที่นั่งสอบ ห้องสอบ และอาคารสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถานที่สอบด้วย

๓. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบผังที่นั่ง ห้องสอบ และอาคารสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถานที่สอบ แต่จะอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ก่อนเริ่มเวลาสอบ ๕๐ นาที

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

๒. การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบ ดังนี้

๒.๑ สวมเสื้อยืดคอกลม หรือคอวี ไม่มีปกและกระเป๋ า แขนสั้น ไม่มีกระดุมและเครื่องประดับตกแต่งบนตัวเสื้อ (สีสุภาพ) และกางเกงวอร์มชายยาว (สีสุภาพ) เท่านั้น ยกเว้นสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม อนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว (สีสุภาพ) และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง

๒.๒ ไม่สวมรองเท้า ถุงเท้า และ/หรือถุงน่องเข้าห้องสอบ

๓. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

๓.๑ กรณีปกติ : ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และมีการลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบครบถ้วน โดยจะต้องแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน และถูกต้องตรงกัน

๓.๒ กรณีผู้สมัครเปลี่ยนแปลงชื่อตัว - ชื่อสกุลภายหลังประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ : ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกให้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว - ชื่อสกุล ภายหลังการสมัครสอบ

หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบดังกล่าว หรือหลักฐานที่ใช้แสดงตนมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด